

สื่อ	ประเด็นข่าว
M2F กรมประชาสัมพันธ์	รวมพลังทำความดี -เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงสภาพจิตใจประชาชนต่อการสวรรคตของในหลวง ร.9 หลัง 3 เดือน ว่า จากการให้บริการปฐมพยาบาลทางใจ โดยรวมสภาพจิตใจคนไทยดีขึ้น ปัญหาสุขภาพจิตพบน้อยลง เนื่องจากสามารถปรับตัวได้ ที่สำคัญจากการที่พี่น้องคนไทยได้รวมพลังกันทำความดี สืบสานพระปณิธานของในหลวง ร.9 นับเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของสังคมไทยที่ก่อให้เกิดกำลังใจและสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้กลับมาได้เร็วยิ่งขึ้น
เดลินิวส์	ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ -เสนอบทความ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้กรมสุขภาพจิตนำสมาชิก To Be No.1 Idol ศิลปินดาราดและดลก ลงพื้นที่พูดคุยให้ความบันเทิงเพื่อแบ่งเบาความทุกข์ทางใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เลขาธิการคณะกรรมการอำนวยการโครงการ To Be No.1 กล่าวว่า จากการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจิตผู้ประสบภัยน้ำท่วม 1,749 ราย พบเครียด 61 ราย ซึมเศร้า 2 ราย ซึ่งทุกรายจะส่งต่อพบแพทย์ ติดตามเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง และให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน แนะนำให้ประชาชนรวมตัวดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นพลังให้สามารถเผชิญวิกฤติได้
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา	-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิการบดีควบคุมโรค พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคฉี่หนูหลังน้ำลดให้แก่ชาวมุขมชนรวมใจชน อ.เมือง จ.กระบี่
มติชนสุดสัปดาห์	บัญชีทรัพย์สินรว.สธ. -เสนอข่าว ป.ป.ช.เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของคณะรัฐมนตรี โดย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รว.สธ. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 99,328,225 บาท
มติชนออนไลน์	ผลกระทบแชร์ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียล -เสนอข่าว จากกรณีเพจ ‘หมออนามัยซี Mouth’ มีการแชร์ข้อความจากไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์หมออนามัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้เกือบถูกคุกคาม ทำมิดีมีร้ายในบ้านพัก แต่ได้รับการช่วยเหลือจากชาวบ้าน ขณะนี้ปลอดภัยดี และเรียกร้องให้สธ.ออกมาช่วยเหลือ เนื่องจากบริเวณบ้านพักไม่มีรั้วกันความปลอดภัย ล่าสุดเพจดังกล่าวได้แจ้งขอลบข้อความ เนื่องจากเจ้าหน้าที่หญิงคนดังกล่าวรู้สึกตกใจกับการแชร์ข้อมูลเหล่านี้ ซึ่งได้รับผลกระทบกระเทือนทางจิตใจนั้น -นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ได้สั่งการให้ทั้งผู้ตรวจฯ และนพ.สสจ. ลงไปช่วยเหลือดูแล โดยดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิด หากต้องการย้ายไปอำเภอหรือจังหวัดใกล้เคียงจะหาตำแหน่งให้ และจะหาบุคลากรชายไปแทน ซึ่งเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เกิดบ่อย และทุกคนเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ แต่ขอติงผู้ที่นำข้อความเหล่านี้มาแชร์ในสังคมออนไลน์ว่าสมควรหรือไม่ที่ทำให้เจ้าหน้าที่รายนี้ได้รับผลกระทบการให้กระทรวงฯ ช่วยเหลือมีช่องทางให้แจ้ง ไม่ใช่ต้องไปผ่านโซเชียลฯ ทุกครั้ง โดยในพื้นที่เสี่ยงหรือทางไกลกระทรวงฯ ยินดีสนับสนุนงบประมาณสำหรับเพิ่มความปลอดภัยในบ้านพักของเจ้าหน้าที่ ซึ่งปกติบ้านพักจะมี 2 หลังติดกันเพื่อให้อยู่เป็นเพื่อนกัน หากพื้นที่ไหนไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่เป็นเพื่อน จะขอให้ อสม.ไปอยู่เป็นเพื่อน และบางพื้นที่ยังมีกล้องซีซีทีวีติดที่บ้านพักด้วย ที่สำคัญเจ้าหน้าที่อนามัยที่อยู่ในชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่บ้าน ในชุมชน ก็จะได้รับบริการไว้น้ำใจ คอยดูแลซึ่งกันและกัน
เดลินิวส์	นโยบายออกกำลังกายทุกวันพุธ -เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกกำลังกายร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทำเนียบรัฐบาล โดยมีการเตรียมรถพยาบาลหน่วยกู้ชีพศูนย์เรนทรเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน นายกรัฐมนตรีได้ร่วมเต้นแอโรบิกวอร์มอัพ ที่บริเวณสนามหญ้า เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นเตะฟุตบอล ร่วมกับ พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะทำงาน ต่อด้วยเตะตะกร้อร่วมกับคณะทำงานและข้าราชการทำเนียบฯ
ข่าวสด	วัดขึ้นมะเร็งปากมดลูก -เสนอข่าว ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัดขึ้นแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ได้เห็นชอบอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หมวดงบกลาง 58.99 ล้านบาท ให้กรมควบคุมโรค ดำเนินโครงการจัดหาวัคซีนเอชพีวีให้แก่เด็กนักเรียนหญิงชั้น ป.5 ทั่วประเทศ จำนวน 4 แสนคน ตามมติของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ</p> <p>-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา กล่าวว่า จากการศึกษาของศูนย์เชี่ยวชาญไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาฯ พบว่าหญิงไทย ร้อยละ 7 ติดเชื้อเอชพีวีสายพันธุ์ที่ 16 และ 18 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก การสนับสนุนวัคซีนให้กับเด็กหญิงในช่วงก่อนเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์จึงเป็นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุด</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>เฝ้าระวังโรคไขหวัดนก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีมีรายงานข่าวในประเทศกัมพูชาตรวจพบเชื้อไวรัสไขหวัดนก H5H1 และมีการกำจัดไก่จำนวนหนึ่งตามมาตรการป้องกันโรคนั้น ในส่วนของประเทศไทย กรมควบคุมโรคได้เตรียมป้องกันควบคุมโรคอย่างเต็มที่ โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังทั้งในสัตว์ปีกเลี้ยง นกในธรรมชาติ และในคนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะบริเวณแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน</p>
โพสต์ทูเดย์ มติชน ไทยโพสต์ คมชัดลึก	<p>กิจกรรมทางกายเด็กไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.กิตติ ลากสมบัติศิริ ผู้อำนวยการกองออกกำลังกาย กรมอนามัย เปิดเผยว่า ภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 12% ในปี 2558 เป็น 13% ในปี 2559 ขณะที่การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของเด็กไทย ระหว่างปี 2555-2557 ในกลุ่มเด็กอายุ 6-14 ปี อยู่ที่ 63% และกลุ่มเด็กวัยรุ่นอายุ 15-24 ปี อยู่ที่ 65% ซึ่งการลดภาวะอ้วนเด็กวัยเรียนมี 3 ปัจจัย คือ 1.การออกกำลังกายที่เพียงพอ 2.การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และ 3.การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ จึงได้จัดโครงการโซป้า แอนด์ ซายด์ป้า เกม ลดเรียน เพิ่มรู้ สู่อาเซียน เพื่อเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายในเด็กวัยเรียน โดยจากการนำร่องปี 2558 ใน 200 โรงเรียน พบว่านักเรียน 1,337 คน จาก 13 โรงเรียนใน 6 จังหวัด ซึ่งมีทั้งเด็กโซป้า คือมีน้ำหนักตัวเกินหรือภาวะอ้วน และเด็กซายด์ป้า คือเด็กสมส่วน และผอม มีกิจกรรมทางกายต่อเนื่องเพิ่มขึ้น มีความสูงเพิ่มขึ้น น้ำหนักลดลง ร่างกายแข็งแรงขึ้น ยึดหุ่นดีขึ้น ไขมันใต้ผิวหนังลดลง อาการภูมิแพ้และการเจ็บป่วยหลายอย่างดีขึ้น นอนหลับสนิทขึ้น มีสมาธิในการเรียนดีขึ้น ในปี 2560 จะผลักดันโครงการให้ครอบคลุมอย่างน้อย 7,700 โรงเรียน เด็กอย่างน้อย 770,000 คน เพื่อเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายช่วยให้เด็กไทยสูงสมส่วน แข็งแรง ใจดีและอึดดี</p> <p>ด้านนายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า พร้อมสนับสนุนการแก้ปัญหาภาวะอ้วนและส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนมีสุขภาพที่ดี แข็งแรงสมส่วน แต่ละโรงเรียนต้องบริหารจัดการให้ดีในการแบ่งสัดส่วนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>งานมหกรรมแพทย์แผนไทย จ.ลพบุรี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เป็นประธานเปิดงานมหกรรมแพทย์แผนไทยภาคกลางและภาคตะวันออก ปี 2560 ที่ จ.ลพบุรี เพื่อการประชาสัมพันธ์สร้างกระแสสังคมในการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก รวมทั้งจัดให้มีตลาดนัดด้านการแพทย์แผนไทยในภูมิภาค ส่งผลให้เกิดการซื้อขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ โดยบูรณาการการดำเนินงานของเครือข่ายระดับภาคและและสำนักงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมเผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาไทย การแพทย์ทางเลือก ให้ประชาชนทราบและนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน</p>
สยามรัฐ	<p>ตำรามาตรฐานสมุนไพรไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้จัดพิมพ์ Thai Herbal Pharmacopoeia 2016 รวมตำรามาตรฐานสมุนไพรไทยที่พิมพ์ตั้งแต่ฉบับที่ 1-4 และเพิ่มเติม 2 เล่มรวม 49 ตำรายา และมาตรฐานยาสมุนไพรทำใหม่อีก 13 ตำรายา รวม 62 ตำรายา เป็นตำรายาอ้างอิงทางกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนตำรับยา ควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานสากล ป้องกันปนปลอม</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>จัดทำมาตรฐานวิชาชีพสมุนไพร</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.พรทิพย์ ดันติวังศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี ได้จัดทำโครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ โดยมีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพธุรกิจ	<p>นวัตกรรมภูมิปัญญาไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.จรัญ บุญฤทธิการ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวถึงการร่วมจัดกิจกรรมภายในงานตลาดนัดสุขภาพวิถีไทย 6-26 ก.พ. บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม ว่า จะนำเสนอแนวคิด Herbarry Innovative หรือการสร้างนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน เช่นเดียวกับกิจกรรมที่จัดไปแล้วคือ บ้านเล่าเรื่อง เมืองสมุนไพรปราจีนบุรี ซึ่งได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 4 ผู้นำเมืองสมุนไพรของไทย ที่นำภูมิปัญญาด้านสมุนไพรในจังหวัดมาพัฒนาเป็นตำรับอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ซึ่งในอนาคตจะวิจัยเพื่อต่อยอดถึงคุณประโยชน์ของแต่ละตำรับ คาดว่าจะสามารถส่งออกเป็นบิสเนสโมเดลไปทั่วโลกได้</p> <p>เบื้องต้นได้เสนอโครงการต่อกระทรวงสาธารณสุข หากเห็นชอบและให้การสนับสนุน ก็จะดำเนินการได้ทันที โดยจะเจรจาเพื่อเปิดตัวในสถานที่ที่มีชาวต่างชาติอยู่มาก เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ</p>
สยามรัฐ (3 ก.พ. 60)	<p>ลดเค็มลดโรค</p> <p>-เสนอข่าว สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค สำรวจปริมาณบริโภคโซเดียม ปี 2550 พบคนไทยมีค่าเฉลี่ยบริโภคโซเดียมในปริมาณที่สูงกว่าที่องค์การอนามัยโลกกำหนด จึงรณรงค์เพื่อลดบริโภคเกลือตามโครงการ "ลดเค็มครั้งหนึ่ง คนไทยห่างไกลโรค" โดยเครือข่ายลดบริโภคเค็ม เป็นศูนย์กลางพัฒนาองค์ความรู้และรณรงค์ลดบริโภคเกลือตามสื่อต่างๆ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม อาทิ ประกวดคำขวัญประกวดเมนูอาหารลดเค็ม แห่ลงความรู้ผ่านบทความสาระสุขภาพและคลิปวิดีโอ</p>
ไทยรัฐ	<p>ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมการส่องกล้อง</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยขณะเข้ารับการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สถาบันการฝึกอบรมแพทย์และพยาบาลส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร รพ.ราชวิถี</p>
เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p>กัญชง</p> <p>-เสนอข่าว ป.ป.ส.เผยความคืบหน้ากรณีส่งเสริมกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจภายใต้การกำกับดูแลอย่างเหมาะสม ว่า กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ ของกระทรวงสาธารณสุขประกาศแล้ว และจะมีผลบังคับนับจากนี้อีก 360 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุญาตให้ปลูกกัญชงเพื่อแปรรูปเป็นเส้นใย ผลิตเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม กระดาษ ผลิตภัณฑ์อาหารในครัวเรือน และในอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอาจเปิดโอกาสให้ใช้ประโยชน์จากกัญชงได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการนำเมล็ดมาใช้เป็นอาหารของคนและนก ยารักษาโรค เครื่องสำอาง รวมไปถึงชาเพื่อสุขภาพ</p> <p>ปัจจุบันรัฐบาลสนับสนุนให้มีการส่งเสริมกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ ภายใต้การกำหนดระบบการควบคุมที่เหมาะสม โดยอนุญาตให้หน่วยงานภาครัฐทดลองปลูกเพื่อการวิจัยในด้านเมล็ดพันธุ์ ส่งเสริมการปลูก พัฒนาระบบการแปรรูปเป็นเส้นใยและผลิตภัณฑ์จากเส้นใย เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากพืชเสพติดให้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างประโยชน์และรายได้ให้กับประเทศต่อไปในอนาคต</p>
เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์ไทยรัฐ ไอเอ็นเอ็น กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง ONE	<p>คลินิกตัดฟันเถื่อน</p> <p>-เสนอข่าว หลายหน่วยงานสนธิกำลังบุกจับกุมหนุมเปิดบ้านทำคลินิกตัดฟันเถื่อน รวบตัวนายวิชัย แก้ววิเชียร อายุ 35 ปี พ่อค้าตลาดนัด ไต้ที่บ้านเลขที่ 3/316 และ 3/317 หมู่บ้านเอื้ออาทร อ.เมืองสุโขทัย ยึดของกลางอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่นหลายรายการ เจ้าหน้าที่แจ้งความผิดในข้อหาเปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต และ ข้อหาแสดงตนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม</p> <p>-นายปัญญา ขวัญวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ.สุโขทัย เตือนผู้ที่นิยมการจัดฟันเถื่อนลักษณะนี้ว่า ควรปรึกษาทันตแพทย์ เพราะอาจเกิดติดเชื้อ ฟันผุ และอาจลุกลามถึงขั้นเสียชีวิตได้</p>
ไทยรัฐ ช่อง 7	<p>จับกุมผู้ลักลอบขายยาแก้ไอ</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ต.ประเสริฐ พัฒนาคี ผบก.ปคบ. และ ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ อย. ร่วมแถลงผลจับกุมขบวนการลักลอบจำหน่ายยาแก้ไอและยาแก้แพ้รายใหญ่ย่านมีนบุรี พร้อมของกลาง ยาแก้ปวดทรามาดอล 46,300 แคปซูล ยาแก้ไอและยาแก้แพ้ชนิดน้ำเชื่อม 10,000 ขวด ยาแก้ไอชนิดเม็ด 5,800 เม็ด ยาที่ไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยา 7,600 เม็ด รวมมูลค่าของกลาง 1,500,000 บาท แจ้งข้อหาขายยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษขณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่อยู่ ขายยาไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา ส่งพนักงานสอบสวน บก.ปคบ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ ช่อง ONE	<p>น้ำกระท่อมเดลิเวอรี่</p> <p>-เสนอข่าว สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงพังงา สักตรรถกระบะ ที่มีพิรุณจึงเรียกทำการตรวจค้นภายในรถ พบพืชใบกระท่อมสดใส่ถุงพลาสติก ซุกซ่อนอยู่ในช่องเก็บเครื่องมือ น้ำหนักรวม 3 กิโลกรัม และพบกับน้ำต้มใบกระท่อมพร้อมดื่มบรรจุในถุงกาแฟอย่างดี มีโลโก้กาแฟโบราณถุงละ 1 ลิตร รวม 4 ถุง จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพังงา</p> <p>จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาบอกว่าซื้อใบกระท่อมสดมาจากเพื่อนในพื้นที่ ต.เขาตอ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 3 กิโลกรัม ในราคา 3,000 บาท จากนั้นได้นำใบกระท่อมมาผสมกับยาแก้ไอและน้ำอัดลม และเอาไปแช่เย็นก่อนจะนำมาบรรจุใส่ถุงกาแฟอย่างดีเพื่อนำมาดื่มเตรียมส่งให้ลูกค้า</p>
สยามรัฐ	<p>คลินิกหมอครอบครัว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนินวงศ์แพทย์ นพ.สจ.สมุทพรปราการ เป็นประธานเปิดคลินิกหมอครอบครัว เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ที่บริเวณ รพ.บางแก้ว อ.บางพลี</p>
ไทยรัฐ	<p>มอบเครื่องฟอกไตรพ.แพร่</p> <p>-เสนอข่าว ที่วัดพิชัยญาติการาม มีการจัดงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล 76 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพิชัยญาติการาม ประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ได้มอบเครื่องฟอกไต จำนวน 1 เครื่อง ให้กับรพ.แพร่ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนอีกด้วย</p>
ไทยโพสต์ สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์	<p>รณรงค์เลิกบุหรี่</p> <p>-เสนอข่าว สสส.ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และมูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน จัดโครงการประกวดคลิปวิดีโอออนไลน์ รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชน "วัยรุ่นรู้ทันควันบุหรี่" เพื่อหาสื่อคุณภาพไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มวัยรุ่นตระหนักรู้และพึงระวังถึงภัยร้ายของบุหรี่</p> <p>-เสนอบทความ รพ.สต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการ "ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมใจห่างไกลบุหรี่ ด้วยธรรมบุญสุขภาพ" ภายใต้โครงการควบคุมยาสูบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ได้รับการสนับสนุนจาก สธ. และ สสส. ซึ่งได้คัดเลือกแกนนำหมู่บ้านละ 3 คน เพื่อประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนในพื้นที่ ประชุมร้านค้า หาบเร่แผงลอย เข้มงวดจำหน่ายบุหรี่ตามกฎหมาย จัดคลินิกเลิกบุหรี่ในรพ.สต.ห้วยโป่ง ให้ชาวบ้านที่ต้องการเลิกบุหรี่เข้ามาขอคำแนะนำและยังมีกิจกรรมคัดกรองผู้สูบบุหรี่เพื่อให้เข้าถึงทุกชุมชนด้วยเครื่องวัดคาร์บอนมอนนอกไซด์ในปอด สอนการใช้สมุนไพรและการนวดกดจุดจุดเลิกบุหรี่ ขอความร่วมมือเจ้าภาพลดเลี้ยงแขกด้วยบุหรี่ และยาเส้นในงานต่าง ๆ</p>
มติชน	<p>ร้องเรียนบ่อปลาส่งกลิ่นเหม็น</p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้านหมู่ที่ 20 ต.บึงทองหลวง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ร้องเรียนผู้สื่อข่าวว่า มีบ่อเลี้ยงปลาส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านอย่างมาก ตรวจสอบพบว่าเป็นบ่อเลี้ยงปลาเพื่อจำหน่าย มีกลิ่นปลาโชยคลุ้งไปทั่วบริเวณ ที่ผ่านมาได้ร้องไปยังอบต.บึงทองหลวง 2 ครั้งแล้ว มีการส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาตรวจสอบแล้วเงียบหายไป ดังนั้น หากอบต.ยังไม่ดำเนินการในเรื่องนี้ ชาวบ้านจะรวมตัวไปร้องศูนย์ดำรงธรรม อ.ลำลูกกาต่อไป</p>
ไทยรัฐ	<p>ตีบหน้าอาคารครุฑฐาน</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้าย นายฮาร์กา บาฮาดู ชับบา อาจารย์จากประเทศภูฏานที่อยู่ในสภาพบาดเจ็บออกจาก รพ.สมุทพรปราการ ส่งรักษาต่อที่ รพ.ตำรวจ หลังพลัดหลงกับคณะเดินทางมาดูงานที่ประเทศไทย และพบนอนหมดสติอยู่ข้างถนน อ.เมืองสมุทพรปราการ ขณะนี้ทีมแพทย์ได้ให้อาหารทางสายน้ำเกลือเพื่อประคองอาการ</p>
ไทยรัฐ ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจคอลัมน์: Think Cognitive:	<p>วันมะเร็งโลก</p> <p>-เสนอข่าว คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดนิทรรศการสัปดาห์วันมะเร็งโลก "กินอยู่อย่างพอดี ใช้โลกนี้อย่างพอเพียง" วันที่ 6-10 ก.พ.นี้ ที่โถงอาคาร 100 ปี</p> <p>-เสนอข่าว ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา แห่ง บมจ.เอเชียัน โฟโตซูติคอลส์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาสูตรจัดการมะเร็งจากพืชไทยได้สำเร็จ เตรียมรับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นประจำปีจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นับเป็นทางเลือกใหม่ในการดูแลสุขภาพรับวันมะเร็งโลก 4 ก.พ.นี้</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงเทคโนโลยีบล็อกเชน ที่จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการข้อมูลมะเร็ง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และกระจายได้ในวงกว้าง โดยเริ่มจากกลุ่มข้อมูล อาทิ ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ การทดลองทางคลินิก ข้อมูลจีโนม และข้อมูลสุขภาพจากอุปกรณ์สื่อสารพกพา ข้อมูลอุปกรณ์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สวมใส่ รวมถึงข้อมูลอินเทอร์เน็ตออฟริงส์ เริ่มด้วยกลุ่มข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็ง โดยเทคโนโลยีบล็อกเชน จะช่วยให้ตามรอยและตรวจสอบการทำธุรกรรมทั้งหมดบนเล็ดเจอร์แบบกระจาย ซึ่งเป็นข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ ทำให้กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ เป็นไปอย่างตรวจสอบได้และโปร่งใส การแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเป็นจริงได้ในวงกว้าง แก้ปัญหาการกระจายข้อมูลสุขภาพที่ถูกจำกัดเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลและการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย</p> <p>โดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาและโอบีเอ็มจะเริ่มสำรวจว่ากรอบการทำงานของเทคโนโลยีบล็อกเชน จะสร้างประโยชน์ให้แก่การสาธารณสุขได้อย่างไร และวางแผนที่จะเปิดเผยผลการศึกษาเบื้องต้นภายในปี 2560</p>
ไทยโพสต์	<p>เชื้อดื้อยามาลาเรีย</p> <p>-เสนอข่าว ผลวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์แลนเซต อินพีเคเซียส ดีซีเอส พบการระบาดของเชื้อมลาเรียดื้อยาถึง 2 ชนิดในลุ่มแม่น้ำโขง โดยพบครั้งแรกทางตะวันตกของกัมพูชา นอกจากนี้ ยังพบในไทยและลาว แต่ยังไม่พบเชื้อมลาเรียดื้อยานี้ในเมียนมา ผู้เชี่ยวชาญโรคเขตร้อนกังวลว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกับเมื่อศตวรรษที่แล้ว ที่เชื้อดื้อยามาลาเรียแพร่มาจากอินเดียและทวีปแอฟริกา ซึ่งมีผู้เสียชีวิตหลายล้านคน และพบเชื้อกระจายในกัมพูชา ไทยและลาว</p>
ไทยรัฐ M2F	<p>เด็กอินเดียกินลันจีตอนท้องว่างเสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว ผลการวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอินเดียและอเมริกัน พบสาเหตุที่ทำให้เด็กกว่า 100 คนของอินเดียเสียชีวิต เป็นเพราะรับประทานลันจีตอนที่ท้องว่าง โดยลันจีมีสารป้องกันไม่ให้ร่างกายผลิตกลูโคส ทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำ รวมทั้งเด็ก ๆ ที่ยากจนยังไม่ได้รับประทานอาหารเช้าเย็นมาก่อน ทำให้อวัยวะมีปฏิกิริยารุนแรง จนเกิดอาการช็อกเนื่องจากสมองบวมและเสียชีวิต</p>
มติชน เดลินิวส์ คอลัมน์ ข่าวสั้นรอบโลก	<p>โรคไขชิก</p> <p>-เสนอข่าว มาร์กาเร็ต ชาน ผอ.องค์การอนามัยโลก ระบุว่า วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสชิกที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาทดสอบราว 40 ชนิดนั้น เป็นไปได้อาจจะไม่สามารถนำออกสู่ตลาดได้ก่อนปี 2563 หรือภายใน 3 ปีนี้ อย่างไรก็ตาม ในเวลานี้ไวรัสชิกถูกควบคุมไว้ได้ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลก และไม่ได้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขแล้ว</p> <p>-เสนอข่าว นายเอียน คลาร์ก ผู้จัดการฝ่ายไขชิกขององค์การอนามัยโลก เปิดเผยว่า จำนวนผู้ติดเชื้อไขชิกในบราซิลและลาตินอเมริกาลดลงมากกว่าปีที่แล้ว แต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเป็นเพราะเหตุใด แต่ทุกประเทศยังคงเฝ้าระวังไขชิก</p>
ไทยรัฐ (3 ก.พ. 60)	<p>ไขเหลือง</p> <p>-เสนอข่าว โรคไขเหลืองที่ระบาดหนักสุดที่บราซิลในรอบหลายสิบปี เริ่มลุกลามไปถึงลึงในป่าจนเกือบสูญพันธ์ โดยมีลิงเสียชีวิตจากการติดเชื้อไขเหลืองจนถึงขณะนี้ 400 ตัว ในรัฐเอสปริตู ซานตู พื้นที่ที่ติดเชื้อจากรัฐมินาส เซไรส์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดหนักสุดของบราซิลจากทั้งหมด 9 รัฐ</p>